
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 250  —  220. mál.

Fyrirspurn
til utanríkisráðherra um mat á ávinningi Íslands af fríverslunarsamningum við Kína og
Bandaríkin.

Frá Gunnari Braga Sveinssyni.

Hefur verið lagt mat á efnahagslegan ávinning sem Ísland hefði af fríverslunarsamningum
við Kína og Bandaríkin? Ef svo er, hver er niðurstaðan?

Skriflegt svar óskast.


